

การพัฒนาชุดการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์  
เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสนธยา เจริญกุล  
ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน : นายสนธยา เจริญกุล

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

ปีที่พิมพ์ : 2560

### บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ ตัวอย่างรวม 32 คน โดยคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง

ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 93.75/92.70 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ชุดการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานในการเรียนการสอนได้

คำสำคัญ : ชุดการสอน, คอนสตรัคติวิสต์, โปรแกรมนำเสนอ 2013

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายปฏิวัติ เทียบอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูทุกท่านมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

ขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายปฏิวัติ เทียบอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นางปัญจรัชต์ สุจ้านง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นางมนสิชา บุญทัน ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังคมคาย นายนที เลิศคอนสาร ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสะพานหิน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจสอบและให้คำชี้แนะในการทำงานวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ผู้ทำโครงการปัญหาพิเศษ มาจนทุกวันนี้และขอขอบคุณเพื่อนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านที่คอยให้กำลังใจเรื่อยมา และให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน

ท้ายนี้ผู้ทำงานวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่สนับสนุน คอยให้กำลังใจ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด จนทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และผู้ทำงานวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการปัญหาพิเศษฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และผู้ที่สนใจต่อไป

สนธยา เจริญกุล